

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2021) và 1981 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40 - 2021), sáng ngày 8/3, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tới chúc mừng cán bộ, hội

viên, phụ nữ tại Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh đồng thời ghi nhận, biểu dương những đóng góp của chị em vào sự phát triển chung của tỉnh thời gian qua. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới

các cấp hội tổ chức triển khai, quán triệt sâu rộng nghị quyết đại hội đảng các cấp, đặc biệt những chủ trương có liên quan đến hội phụ nữ, truyền tải đầy đủ đến nhân dân, hội viên; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát thực với từng địa phương, đơn vị; tạo sự đồng thuận trong phụ nữ và nhân dân quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ ngay từ những năm đầu của nhiệm kỳ. Triển khai sâu rộng và hiệu quả hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước trong các cấp hội và hội viên, cổ vũ phụ nữ tiếp tục phát triển kinh tế, xây

dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, năm 2021 là năm diễn ra đại hội chính trị, đợt sinh hoạt sâu rộng của tổ chức hội, do đó các cấp hội cần nắm bắt cơ hội này để củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức hội và hội viên.

Thay mặt cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Phương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trân trọng cảm ơn các đồng chí

Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo kịp thời các hoạt động và phong trào của Hội LHPN tỉnh. Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chỉ đạo các cấp hội tổ chức thực hiện tốt các phong trào, nhiệm vụ, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

KUÂN PHƯƠNG

2 THÁNG ĐẦU NĂM...

(Tiếp theo trang 1)

kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp, trừ các trường hợp như kiểm tra trước hoàn thuế, các đơn vị giải thể, đóng mã số thuế và các đơn vị có đề nghị; thực hiện nghiêm quy trình quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; đồng thời, không tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp quý I/2021 mà tổ chức hướng dẫn người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và báo cáo tài chính năm 2020 bằng những hình thức phù hợp hơn.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh ghi nhận những đóng góp tích cực của các ngành, địa phương trong công tác thu ngân sách, đặc biệt là ngành Thuế đã chủ động tham mưu các giải pháp ngay từ đầu năm, chủ động giao dự toán cho chỉ cục thuế các huyện, các chi cục thuế khu vực và các phong để triển khai thực hiện ngay từ sớm; đồng thời, thống nhất mục tiêu của năm 2021 đó là số thu ngân sách phải hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán được giao, trong đó phải đạt và vượt số thu của năm 2020. Với mục tiêu đó, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh yêu cầu thời gian tới ngành Thuế phối hợp tích cực hơn nữa với các cơ quan truyền thông nhằm tuyên truyền kịp thời các cơ chế, chính sách thuế mới, nhắc nhở nghĩa vụ đối với nhà nước của người nộp thuế; tập trung rà soát, chấn chỉnh các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, trên cơ sở đó đôn đốc kịp thời số thu vào ngân sách; khẩn trương đôn đốc việc kê khai, quyết toán thuế năm 2020, kiên quyết xử lý các trường hợp kê khai chậm, kê khai không đúng và chưa đủ; xác định số thu phải hoàn thành theo từng tháng, từng quý, cử cán bộ phụ trách đôn đốc thu của các doanh nghiệp trọng điểm; phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh trong công tác thu ngân sách, nhất là thu thuế xây dựng cơ bản; phối hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán của người nộp thuế. Đối với các sở, ngành, các huyện, thành phố, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh yêu cầu quan tâm đôn đốc các dự án, nguồn thu xây dựng cơ bản vắng lại để đôn đốc kịp thời theo tiến độ giải ngân; tích cực phối hợp với cơ quan thuế thu triệt để các khoản thu về đất, phí, lệ phí và thuế môn bài; đồng thời, tích cực phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện các thủ tục thực hiện đấu giá các khu đất đã có chủ trương của tỉnh theo Nghị định số 25 của Chính phủ, từ đó tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 8/3, UBND tỉnh tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Theo quy định, UBND tỉnh được giới thiệu 1 đại biểu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 2 đại biểu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại hội nghị đã tiến hành hai bước

của quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm hội nghị ban lãnh đạo cơ quan để dự kiến giới thiệu người ứng cử và hội nghị lấy ý kiến cử tri tại nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trên cơ sở giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 từ hội

nghị bước 1 ban lãnh đạo cơ quan UBND tỉnh, các đại biểu đã nghe lý lịch trích ngang của đại biểu được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và 2 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 phát huy cao nhất năng lực, sở trường công tác để thực hiện tốt nhiệm vụ; truyền tải kịp thời ý kiến, kiến nghị của nhân dân đến Quốc hội và HĐND; tích cực tham gia đóng góp ý kiến góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp, tập trung đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các nhân sự được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 phát huy cao nhất năng lực, sở trường công tác để thực hiện tốt nhiệm vụ; truyền tải kịp thời ý kiến, kiến nghị của nhân dân đến Quốc hội và HĐND; tích cực tham gia đóng góp ý kiến góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp, tập trung đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống.

Cũng trong sáng ngày 8/3, UBND thành phố Thái Bình tổ chức các hội nghị để thảo luận,

giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố Thái Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thực hiện các bước theo đúng quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, tại hội nghị, trên cơ sở nghiên cứu tiêu chuẩn đại biểu HĐND tỉnh và tóm tắt tiểu sử người được giới thiệu ứng cử, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết nhất trí giới thiệu 1 đồng chí ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đồng thời nhất trí giới thiệu 4 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Thái Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026.

MINH HƯƠNG - ĐỨC DUNG

KIỂM TRA SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP...

(Tiếp theo trang 1)

toàn tỉnh gieo cấy 76.268ha lúa, vượt 2,4% kế hoạch đề ra. Lúa sinh trưởng và phát triển tốt, chưa xuất hiện sâu bệnh hại. Các địa phương đang tập trung chăm sóc, diệt chuột bảo vệ sản xuất. Ngành Nông nghiệp tăng cường cán bộ về cơ sở hướng dẫn nông dân các biện pháp chăm sóc lúa; thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo dõi, phát hiện sâu bệnh hại để tham mưu các biện pháp chỉ đạo kịp thời. Đối với bệnh viêm da nổi cục (VDNC) ở trâu, bò, tính đến ngày 8/3 bệnh phát sinh tại 29 hộ chăn nuôi của 8/8 huyện, thành phố; số bò ốm là 44 con trong tổng đàn 167 con. Để xử lý dịch bệnh, ngành Nông nghiệp và các địa phương đã tích cực triển khai các biện pháp khoanh vùng, dập dịch; cấp phát hóa chất, vòi bọt thực hiện tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, ngăn chặn bệnh lây lan. Số bò bị bệnh được nuôi nhốt và chăm sóc, điều trị triệu chứng kể phát theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Sau khi kiểm tra trực tiếp tại xã Đông Hải (Quỳnh Phụ), thị trấn Hưng Hà và xã Độc Lập

(Hưng Hà), đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương chỉ đạo nông dân sau gieo cấy cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, giữ nước đều trên mặt ruộng tránh để ruộng lúa sau gieo cấy bị khô hạn. Thời tiết vụ xuân ấm, thuận lợi cho lúa sinh trưởng, phát triển, bám sát khuyến cáo của ngành Nông nghiệp các địa phương chỉ đạo nông dân phân loại trà lúa để có biện pháp chăm sóc phù hợp. Trong đó, trà lúa gieo cấy trước tiết lập xuân cần chia lượng phân bón thúc làm 2 lần để kéo dài thời gian sinh trưởng, hạn chế lúa trở bông trong tháng 4, ảnh hưởng tới năng suất; trà lúa đại trà khẩn trương tỉa dặm, hoàn thành bón thúc trước ngày 20/3.

Đối với bệnh VDNC trên trâu, bò, yêu cầu UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, hướng dẫn của ngành Nông nghiệp, quyết liệt khoanh vùng dập dịch; tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức, hướng dẫn người chăn nuôi cách nhận biết và phòng, chống bệnh VDNC, tích cực áp dụng các



Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp tại xã Độc Lập (Hưng Hà).

biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Rà soát, thống kê đàn trâu, bò để phân loại; trâu, bò mắc bệnh, nghi mắc bệnh cần được cách ly để tránh lây lan. Ngành Nông nghiệp phối hợp

với các sở, ngành liên quan tham mưu đẩy nhanh tiến độ mua vắc-xin tiêm phòng bệnh. Đối với người dân, cần chủ động kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện các trường hợp trâu, bò

có biểu hiện bị bệnh hoặc nghi mắc bệnh, nếu phát sinh ổ dịch phải khẩn trương báo cáo chính quyền, cơ quan chuyên môn để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh kịp thời.

NGUYỄN CƯỜNG

Tặng quà nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, sáng ngày 8/3, Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức thăm, tặng quà nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các công đoàn cơ sở.

Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn Viên chức tỉnh đã đến thăm, tặng quà nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật Thái Bình, Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần. Đây là 2 công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có đồng đoàn viên nữ với nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục, dạy nghề cho học sinh bị khuyết tật bẩm sinh và chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị người mắc bệnh tâm thần. Tại 2 đơn vị, Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn Viên chức tỉnh đã chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, mong mỗi đoàn viên luôn nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong tháng 3, với phương châm hướng hoạt động về cơ sở, ngoài hoạt động thăm, tặng quà đoàn viên, các cấp công đoàn trong tỉnh còn tổ chức "Tuần lễ áo dài Việt Nam" nhằm tôn vinh nét đẹp, giá trị của áo dài trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 3

Từ chối bồi thường bảo hiểm với tài xế có nồng độ cồn

Từ ngày 1/3, Chính phủ quy định một số điểm mới trong Nghị định số 03/2021 như đơn vị bảo hiểm sẽ có quyền từ chối bồi thường thiệt hại với tài xế lái xe khi trong hơi thở có nồng độ cồn, sử dụng ma túy. Tài xế bị thu hồi giấy phép lái xe cũng sẽ bị coi như không có giấy phép lái xe, do đó doanh nghiệp bảo hiểm không thanh toán.

Thời hạn được ghi trên bảo hiểm theo Nghị định này cũng tăng so với quy định trước đây. Với xe mô tô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự theo Luật Giao thông đường bộ, thời hạn bảo hiểm tối thiểu là một năm và tối đa là ba năm (quy định cũ là một năm)...

Tăng mức phạt với hành vi cho mượn văn bằng, chứng chỉ

Từ ngày 10/3, hành vi sử dụng văn bằng, chứng chỉ của người khác; cho người khác sử dụng văn bằng, chứng chỉ của mình hay sử dụng văn bằng, chứng chỉ bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung sẽ bị phạt từ 5 - 10 triệu đồng thay vì mức phạt tối đa 8 triệu đồng như trước đây. Đây là quy định được Chính phủ sửa đổi trong Nghị định số 04/2021 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Hành vi tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung một trong các quyết định thành lập, quyết định cho phép thành lập; quyết định sáp nhập, chia, tách, giải thể, chuyển đổi loại hình cơ sở giáo dục cũng được tăng mức phạt tối đa từ 10 lên 20 triệu đồng...

Bộ quy định giáo viên phải có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ

Từ ngày 20/3, giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và phổ thông công lập không bắt buộc có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học như hiện nay. Đây là quy định được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong 4 thông tư 01, 02, 03, 04, quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục từ mầm non đến trường phổ thông công lập.

Các yêu cầu về ngoại ngữ không còn quy định "cứng" phải đảm bảo bậc 1 hay bậc 2, bậc 3 như trước đây mà chuyển thành "có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao". Yêu cầu về trình độ tin học chuyển thành "có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ".

Ngoài ra, các thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng bỏ quy định về trình độ ngoại ngữ thứ hai với giáo viên dạy ngoại ngữ.

(Theo vnexpress.net)

Điểm sáng giữ gìn trật tự an toàn giao thông

Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư duy trì hiệu quả hoạt động của tổ tự quản an toàn giao thông (ATGT), góp phần bảo đảm ATGT trên địa bàn huyện. Đây là mô hình "dân vận khéo" tiêu biểu được các cấp, các ngành biểu dương và nhân rộng.

Thành công lệ từ nhiệm năm nay, hàng ngày, vào các giờ cao điểm (buổi sáng từ 5 giờ đến 7 giờ 30 phút; buổi chiều từ 16 giờ 30 phút đến 18 giờ) các thành viên trong tổ tự quản ATGT của Hội CCB thị trấn Vũ Thư thay phiên nhau trực tại các nút giao thông quan trọng của thị trấn, đặc biệt là khu vực ngã 5 cầu Thắm để tuyên truyền, vận động, nhắc nhở những người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Bà Nguyễn Thị Thơ, khu Minh Hòa, thị trấn Vũ Thư cho biết: Vào các giờ cao điểm, khu vực ngã 5 cầu Thắm số lượng người và phương tiện tham gia giao thông rất đông, chủ yếu là học sinh các trường THPT và công nhân các nhà máy, xí nghiệp. Mặc dù đã có tín hiệu đèn giao thông nhưng vẫn có tình trạng người tham gia giao thông không chấp hành đúng tín hiệu đèn giao thông gây mất trật tự và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATGT. Vì vậy, khi trực tại khu vực này, chúng tôi đều nhắc nhở người dân, đặc biệt là các cháu học sinh chấp hành nghiêm tín hiệu đèn giao thông; nhắc nhở những người đi xe máy khi tham

gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm, các hộ kinh doanh hai bên đường không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Theo ông Bùi Ngọc Toàn, Chủ tịch UBND thị trấn Vũ Thư: Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện, đồng thời có quốc lộ 10 chạy qua nên mật độ phương tiện tham gia

giao thông trên địa bàn thị trấn rất đông. Ngoài ra, trên địa bàn còn có nhiều tuyến đường liên xã giao cắt tạo ra nhiều điểm ngã ba, ngã tư dễ gây ùn tắc và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATGT, đặc biệt là khu vực ngã 5 cầu Thắm. Trước tình hình đó, Hội CCB thị trấn đã tham mưu Đảng ủy, UBND thị trấn thành

lập tổ tự quản ATGT với nhiệm vụ chính là phân luồng giao thông, nhắc nhở người tham gia giao thông thực hiện nghiêm Luật Giao thông đường bộ, phối hợp cùng lực lượng công an bảo đảm ATGT trên địa bàn. Mô hình này được triển khai nhiều năm nay và có hiệu quả tích cực. Ông Phạm Văn Thân, Chủ



Các thành viên tổ tự quản ATGT Hội CCB thị trấn Vũ Thư thay phiên nhau trực tại các nút giao thông.

ĐÀO QUYÊN